

GẶP MẶT CÁN BỘ, HỘI VIÊN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 11/1, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tới dự buổi gặp mặt cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn về những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh vui mừng thông báo tới cán bộ, hội viên Câu lạc bộ những thành tựu nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2017. Trong đó, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 11,12%, giá trị sản xuất tăng 13,15% so với năm 2016, vượt kế hoạch đề ra - là năm thứ hai liên tiếp tốc độ tăng trưởng kinh tế tính cả năm 2016, vượt 2 con số, cao hơn mục tiêu Đại hội Đảng bù tính lần thứ XIX đề ra và là 1 trong 3 tỉnh, thành phố có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng. Chương trình xây dựng nông thôn mới được tiếp

tục quan tâm chỉ đạo thực hiện. Việc nâng cao tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn sử dụng nước sạch sinh hoạt; thu gom, xử lý rác thải và giải tỏa, chống lấn chiếm vỉa hè, hành lang giao thông; quản lý khai thác tài nguyên cát, nước ngầm... được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, thực hiện nghiêm túc và đạt được kết quả bước đầu khá tích cực. Tỷ lệ hộ dân khu vực nông thôn đầu nối, sử dụng nước sạch sinh hoạt bình quân toàn tỉnh đạt gần 72%. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp đạt kết quả khá tốt. Thu ngân sách địa phương ước đạt gần 14.000 tỷ đồng, vượt trên 40% so với dự toán đầu năm, trong đó thu nội địa đạt trên 7.056 tỷ đồng, vượt 16% dự toán. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân, nhất là hộ nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội

PHÒNG, TRỪ CÓ HIỆU QUẢ...

(*Tiếp theo trang 1*)

Đó là một trong những nhiệm vụ được đưa ra tại hội nghị tổng kết công tác trồng trọt, bảo vệ thực vật năm 2017, triển khai các giải pháp kỹ thuật bảo vệ sản xuất trồng trọt vụ xuân 2018, phổ biến một số văn bản pháp luật quy lý nhà nước về vật tư nông nghiệp do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức sáng ngày 11/1. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2017, giá trị sản xuất trồng trọt đạt 11.104,544 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010), tổng diện tích gieo trồng đạt

224.343ha, năng suất lúa cả năm đạt 118,8 tạ/ha. Diện tích cây hàng năm khác đạt 65.589ha, tăng 887ha so với năm 2016, năng suất, sản lượng cây rau màu hầu hết cao hơn và tương đương so với năm 2016. Công tác tập trung, tích tụ đất đai vào sản xuất trồng trọt được các cấp, ngành, địa phương tích cực triển khai, đến nay diện tích tích tụ với quy mô từ 2ha trở lên về trồng trọt đạt 1.792,8ha. Trong năm, nhiều tiến bộ khoa học công nghệ được đưa vào ứng dụng rộng rãi như tiến bộ về giống cây trồng, chế phẩm xử lý rơm, rạ sau thu hoạch, công nghệ khi

và gia đình có công về cách mạng. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt. Quốc phòng, an ninh được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đạt được kết quả đó là do Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có nhiều đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; cụ thể là đã chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm đúng quy định của Nhà nước và phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2018, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đặc biệt nhấn mạnh, tỉnh sẽ tập trung đẩy mạnh cơ cấu lại sản xuất nông nghiệp; phát triển nông nghiệp công nghệ cao; thu hút đầu tư công nghiệp phục vụ nông nghiệp; đẩy mạnh khai thác du lịch nông nghiệp; quan tâm đào tạo nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong công nghiệp, tiếp tục thực hiện chủ trương phủ kín

các khu, cụm công nghiệp; đẩy mạnh thu hút đầu tư để phát triển khu vực ven biển; phối hợp đầu nhanh tiến độ các dự án đầu tư lớn, trọng điểm để sớm đi vào hoạt động, tạo chuyển biến mạnh mẽ về năng lực sản xuất công nghiệp của tỉnh. Cũng trong năm 2018, tỉnh sẽ quyết liệt chỉ đạo để hoàn thành quy hoạch khu kinh tế theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; chú trọng mời gọi các nhà đầu tư lớn, có tiềm lực vào đầu tư, tạo động lực thu hút nhiều nhà đầu tư khác. Ngoài ra, tỉnh sẽ tiếp tục quan tâm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tập trung vào những doanh nghiệp lớn, có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tỉnh, có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tỉnh, có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh. Tiếp tục thực hiện xã hội hóa nguồn lực, đa dạng hóa các hình thức đầu tư trong tỉnh, có đóng góp lớn cho ngân sách tỉnh.

Đây tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong năm 2017, cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn mong muốn trong thời gian tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục giữ vững sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh tiếp tục đạt hất được nhiều thành công hơn nữa.

ĐÀO QUYÊN

canh... góp phần tăng năng suất, chất lượng, giảm chi phí vật chất, công lao động và bảo vệ môi trường sinh thái.

Năm 2018, dự báo thời tiết diễn biến phức tạp tác động tiêu cực đến sản xuất trồng trọt, đặc biệt, trước nguy cơ bệnh lùn sọc đen bùng phát thành dịch, gây hại nghiêm trọng ở vụ lúa xuân 2018 và các năm tiếp theo, ngành Nông nghiệp đã chủ động xây dựng kế hoạch ứng phó với bệnh lùn sọc đen: tăng mạnh tuyên truyền, tập trung ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa, xây dựng và chuyển giao các mô hình quản lý dịch hại tổng hợp, thực hiện triệt để các giải pháp kỹ thuật để tiêu diệt nguồn bệnh và tạo bất lợi cho sự phát sinh, phát

triển của rầy môi giới và bệnh lùn sọc đen... Kế hoạch diệt chuột cũng được ngành thú y biến đến các địa phương, theo dõi, ngoài biện pháp thủ công, sinh học, các địa phương cần tổ chức diệt chuột bằng biện pháp hóa học theo chiến dịch với quy mô trên địa bàn toàn tỉnh, ít nhất 3 lần trong năm trên các rau màu vụ xuân, lúa và cây màu vụ hè.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các địa phương tiếp tục cơ cấu lại và đẩy mạnh sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng bền vững trên cơ sở rà soát quy hoạch vùng sản xuất, đánh giá lợi thế, tiềm năng, thị trường, xây dựng cơ cấu cây trồng phù hợp để có

vị trí tiếp xúc thường xuyên với người dân, doanh nghiệp. Duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động đường dây nóng của chính quyền các cấp và các cơ quan, đơn vị để kịp thời tiếp nhận, xử lý thông tin phản ánh của tổ chức, cá nhân...

Nhân dịp năm mới, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chúc cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn và gia đình dồi dào sức khỏe, an Khang, thịnh vượng; đồng thời, đề nghị cán bộ, hội viên Câu lạc bộ với kinh nghiệm nhiều năm công tác tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chính quyền tỉnh trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, góp phần xây dựng tỉnh ta ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Bày tỏ vui mừng, phấn khởi trước những thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh đạt được trong năm 2017, cán bộ, hội viên Câu lạc bộ Lê Quý Đôn mong

muốn trong thời gian tới Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục giữ vững sự chủ động, quyết liệt, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo để tỉnh tiếp tục đạt hất được nhiều thành công hơn nữa.

LƯU NGÂN

Triển khai nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang tỉnh

Sáng ngày 11/1, Phòng Chính trị, Bộ CHQS tỉnh phối hợp với ban tuyên giáo 8 huyện, thành ủy tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ phối hợp chỉ đạo công tác tuyên giáo trong lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh năm 2018.

Năm 2017, Phòng Chính trị và ban tuyên giáo 8 huyện, thành ủy đã bám sát chủ đề phối hợp, triển khai thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và đạt chất lượng, hiệu quả toàn diện các chương trình phối hợp. Nội dung phối hợp chỉ đạo sát thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị, kịp thời nắm bắt, định hướng tư tưởng, dư luận xã hội, tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền địa phương giải quyết các vụ việc phức tạp, nảy sinh từ cơ sở, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa

bàn. Cùng với hoạt động công tác đảng, công tác chính trị, các hoạt động phối hợp đã góp phần giữ vững và tăng cường trận địa tư tưởng của Đảng trong LLVT tỉnh.

Tại hội nghị, Phòng Chính trị và ban tuyên giáo 8 huyện, thành ủy đã thống nhất xác định công tác phối hợp chỉ đạo năm 2018, bám sát chủ đề “Kết hợp chặt chẽ phong trào thi đua quyết thắng với phong trào thi đua yêu nước, tạo động lực thúc đẩy xây dựng khu vực phòng thủ huyện, thành phố vững chắc, xây dựng đảng bộ quân sự các cấp trong sạch, vững mạnh, LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện”. Trong đó, tập trung phối hợp tuyên truyền làm chuyển biến căn bản về trách nhiệm của các cấp, các ngành và nhân dân về xây dựng thế trận trong khu vực phòng thủ, nhất là xây

dựng các công trình quân sự trong khu vực phòng thủ. Phối hợp tuyên truyền, định hướng, hướng nghiệp cho học sinh các trường THPT trên địa bàn, góp phần nâng cao bước lượng tuyển sinh quân sự và tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ. Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương.

TẮT ĐẠT

HỘI KHUYẾN HỌC THÀNH PHỐ SƠ KẾT 3 NĂM THỰC HIỆN QUYẾT ĐỊNH SỐ 281 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Sáng ngày 11/1, Hội Khuyến học thành phố Thái Bình tổ chức hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng năm 2020 và tổng kết công tác khuyến học năm 2017.

Qua 3 năm triển khai thực hiện Quyết định số 281, nhận thức của hệ thống chính trị và

người dân thành phố về học tập suốt đời, học thường xuyên, hướng tới xã hội học tập được nâng lên. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với nội dung và hình thức phong phú. Các cấp hội đã tổ chức 51 lớp tập huấn, thu hút gần 4.700 lượt người, in 620 quyển đăng ký gia đình học tập phát đến chỉ hội. Phong trào thi đua xây dựng gia đình, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học đã trở thành việc làm thường

xuyên. Hội khuyến học các cấp đã phối hợp với ngành Giáo dục và Đào tạo đẩy mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống trung tâm học tập cộng đồng. Năm 2017, gần 65% gia đình đăng ký đạt gia đình học tập; 76,5% dòng họ đăng ký đạt dòng họ học tập; trên 82% thôn, tổ đảng ký đạt cộng đồng học tập; 71,6% cơ quan, đơn vị đăng ký đạt đơn vị học tập.

ĐỨC DÙNG

Không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên vật nuôi

Sáng ngày 11/1, Chi cục Chăn nuôi và Thú y (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) tổ chức hội nghị tổng kết công tác chăn nuôi và thú y năm 2017, triển khai nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2018.

Năm 2017, mặc dù sản xuất chăn nuôi của tỉnh gặp nhiều khó khăn nhưng công tác chăn nuôi và thú y vẫn đạt được kết quả đáng khích lệ. Trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, sản xuất chăn nuôi từng bước phục hồi, ổn định. Toàn tỉnh có 696 trang trại, trong đó có 74 trang trại quy mô lớn. Giá trị sản xuất chăn nuôi đạt 9.366,6 tỷ đồng (tăng 3,35% so với năm 2016). Công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi gia súc, gia cầm được chú trọng. Chi cục đã kiểm tra 70 lượt cơ sở sản xuất, kinh doanh giống vật nuôi; lấy 80 mẫu thức ăn chăn nuôi và 6 mẫu thuốc thú y của 38 đơn vị sản xuất để kiểm tra chất lượng và một số chỉ tiêu an toàn... Công tác giám sát dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm được duy trì thường xuyên; các ca bệnh đều được hệ thống thú y cơ sở theo dõi, điều trị, hướng dẫn người chăn nuôi các biện pháp xử lý kịp thời, không phát sinh dịch bệnh. Bên cạnh đó, công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác thanh tra, công tác thú y thủy sản... được tăng cường, đạt kết quả tích cực.

Năm 2018, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục thực hiện hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho chăn nuôi lợn, tái đàn gia súc, gia cầm và tái cơ cấu giống vật nuôi phù hợp với yêu cầu thị trường; chủ động các biện pháp phòng, chống, kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên đàn vật nuôi, thủy sản. Phần đầu cơ cấu đàn lợn nái ngoại và nái lai đạt 63 - 65%. Tỷ lệ tiêm phòng 4 bệnh đở cho đàn lợn đạt 90% trở lên; phòng bệnh tu huyết trùng cho trâu, bò đạt từ 60% trở lên; tiêm vắc-xin lở mồm long móng cho đàn trâu, bò, đàn lợn nái và lợn đực giống đạt 90% trở lên. Chú trọng công tác cải cách thủ tục hành chính để nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về chăn nuôi và thú y.

THANH HUỖN

Va chạm giao thông đường thủy trên sông Trà Lý khiến 1 người mất tích

Khoảng 22 giờ ngày 10/1, trên sông Trà Lý đoạn qua địa phận phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình đã xảy ra vụ va chạm giao thông đường thủy giữa tàu hàng mang số hiệu TB-1239VR17043318 với thuyền đánh cá khiến 1 người mất tích.

Nạn nhân được xác định là anh Đặng Gia Thọ, sinh năm 1975, trú tại thôn Hùng Việt, xã Đông Hoàng (Đông Hưng). Đến 10 giờ ngày 11/1, công tác tìm kiếm phương tiện và người bị nạn vẫn diễn ra rất khẩn trương. Tuy nhiên, do thời tiết giá lạnh nên công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

HẢI DƯƠNG



Tàu hàng đã được cơ quan chức năng tạm giữ.

Thứ sáu, ngày 12 tháng 1 năm 2018

TỶ LỆ HỘ DÂN ĐẦU NỐI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Nhìn chung, các dự án đầu tư xây dựng mới, đầu tư nâng cấp mở rộng cơ bản hoàn thành công trình đầu mối và hệ thống đường ống đến các hộ dân. Riêng dự án cấp nước sạch cho 17 xã huyện Hưng Hà đang thi công đạt 98% công trình đầu mối, 95% hệ thống đường ống dịch vụ. Toàn tỉnh có 54 dự án có tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trên 65%. Đến ngày 31/12/2017, tỷ lệ hộ dân đã đầu nối, sử dụng nước sạch toàn tỉnh đạt 77,8%.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị các huyện, thành phố, các ngành, đơn vị liên quan tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về chương trình nước sạch nông thôn; tăng cường quản lý, kiểm soát chất chế chất lượng nước theo quy định; thực hiện nghiêm túc việc công khai 6 nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh; tập trung hỗ trợ, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp trong việc triển khai dự án công như rà soát, chỉnh sửa, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ đầu tư các công trình nước sạch trên địa bàn tỉnh bảo đảm đúng quy định; lựa chọn phương án thống kê phù hợp, nhất là đối với những địa phương có tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch đạt thấp; có phương án phù hợp đối với việc huy động và sử dụng tiền đóng góp của người sử dụng nước trong việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả các công trình nước sạch cũng như tỷ lệ hộ dân đầu nối, sử dụng nước sạch trên địa bàn tỉnh trong năm 2018.

NGÀNH CÔNG THƯƠNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 40.750 tỷ đồng, tăng 13,04%; kim ngạch xuất khẩu đạt 1.555 triệu USD, tăng 11,07% và kim ngạch nhập khẩu đạt 1.330 triệu USD, tăng 7,5% so với năm 2017.

Tại hội nghị, 33 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được nhận bằng khen của UBND tỉnh, giấy khen của Sở Công Thương; 11 sản phẩm được cấp giấy chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2017.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của ngành Công Thương đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí đề nghị năm 2018 ngành tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Theo đó, trong lĩnh vực thương mại dịch vụ, ngành Công Thương cần xây dựng các đề án, kế hoạch thực hiện ở từng mảng, chú ý tới việc xây dựng hạ tầng thương mại, chính sách thực hiện, cơ chế cho từng mặt hàng. Bên cạnh đó, cần rà soát lại thủ tục hành chính, nhất là việc phối hợp với bộ, ngành trong việc cấp giấy phép xuất nhập khẩu cho doanh nghiệp. Tăng cường xúc tiến thương mại, nghiên cứu, đề xuất hỗ trợ doanh nghiệp và những thị trường trọng điểm. Lực lượng quản lý thị trường tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tạo công bằng cho các doanh nghiệp làm ăn chân chính. Đối với lĩnh vực công nghiệp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh đề nghị ngành rà soát lại cơ chế phát triển khu, cụm công nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp nhằm thu hút nhà đầu tư vào khu, cụm công nghiệp. Phối hợp với Ban Quản lý khu kinh tế và các khu công nghiệp tỉnh tham mưu cho tỉnh các giải pháp đẩy mạnh phát triển các khu công nghiệp. Ngoài ra, cần tiếp tục rà soát lại làng nghề theo hướng hỗ trợ cho những làng nghề phát triển bền vững, loại bỏ những làng nghề không phát triển, gây ô nhiễm môi trường.

HƯNG HÀ, THÁI THỤY...

(*Tiếp theo trang 1*)

hội đồng chặt chẽ với lực lượng quần đội, các ban, ngành, MTTQ, tổ chức xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân nâng cao tinh thần cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch. Phát động toàn dân tu giáic thực hiện nghiêm túc Pháp lệnh số 16 và Nghị định số 36. Chủ động nắm chắc tình hình, vận dụng sắc bèn các biện pháp nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các phương án, kế hoạch, kịp thời phát hiện những vấn đề phức tạp. Tích cực tấn công trấn áp các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật. Thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo đảm ATGT, trật tự công cộng, PCCN, góp phần bảo đảm cho cán bộ, công nhân viên, người lao động và nhân dân vui tết, đón xuân an toàn, tiết kiệm.

- Sáng ngày 11/1, huyện Thái Thụy triển khai kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Theo kế hoạch, các đơn vị, địa phương trong huyện sẽ triển khai thực hiện công tác bảo đảm trật tự an toàn xã hội tết Nguyên đán Mậu Tuất từ ngày 1/1 đến ngày 28/2/2018. Trong đó, tăng cường công tác phối hợp, nắm chắc tình hình, chủ động theo dõi, đánh giá đúng diễn biến, tình hình an ninh trật tự đang nổi lên trên địa bàn. Mở đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm và các vi phạm pháp luật. Trong đó, tập trung tấn công quyết liệt vào các loại tội phạm hình sự nguy hiểm, đấu tranh triệt phá các ổ nhóm tội phạm, tụ điểm phức tạp, tội phạm ma túy...; mở đợt cao điểm thực hiện Pháp lệnh số 16, Nghị định số 36.

Tại hội nghị, huyện Thái Thụy đã báo cáo kết quả công tác bảo vệ môi trường, tuyên quân đồng thời tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông năm 2017.

GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tại buổi giám sát, các thành viên Đoàn giám sát cùng lãnh đạo Công ty đã trao đổi, làm rõ thêm nhiều nội dung liên quan đến số liệu trong báo cáo; kế hoạch tái chính của Công ty trong thời gian tới; việc thực hiện chế độ tiền lương, thù lao, chế độ phụ cấp cho người lao động; định hướng tái cơ cấu doanh nghiệp trong thời gian tới; những khó khăn, bất cập trong quản lý và tổ chức bộ máy, biên chế, tài chính của Công ty.

Thay mặt Đoàn giám sát, đồng chí Trưởng đoàn tiếp thu ý kiến của các đại biểu và kiến nghị của Công ty để tổng hợp, trình lên Quốc hội.

TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH...

(*Tiếp theo trang 1*)

làm rõ những kết quả đã đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, phối hợp đồng thời đề xuất, thống nhất các giải pháp nhằm thực hiện tốt kế hoạch phối hợp trong năm 2018.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan, các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện hiệu quả các nội dung phối hợp trong năm 2018; tiếp tục quan triệt quan điểm của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác dân vận; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc của các ban, ngành, đoàn thể để nâng cao chất lượng phối hợp. Các cơ quan, đơn vị phối hợp làm tốt công tác bảo đảm an ninh trật tự tết Nguyên đán Mậu Tuất, công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2018...